

## 4 Thái Bình

## TẬP TRUNG LÀM TỐT...

(*Tiếp theo trang 1*)

khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội của thành phố tương đối ổn định và có bước phát triển khá; diện mạo đô thị ngày càng khang trang; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cho rằng thành phố vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, môi trường - nhất là cấp cơ sở chưa được tốt... Trong thời gian tới, thành phố cần tập trung chỉ đạo rà

soát những mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ, xác định các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Khẩn trương ra soát, xem xét những vướng mắc liên quan đến các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn thành phố để có phương án tháo gỡ cho doanh nghiệp. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đất đai, môi trường, tài chính. Rà soát, cân đối, thu hút các nguồn lực để chỉnh trang đô thị

## CHUYỂN GIAO DỰ ÁN...

(*Tiếp theo trang 1*)

An Vinh (Quỳnh Phụ). Giá trị chuyển giao theo giá trị quyết toán tại Quyết định số 3064 ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh là hơn 4.666 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trung Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là một trong những công trình giao thông

lớn, có vai trò quan trọng, mở ra hướng đi mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao nhân đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh đã vượt qua khó khăn để thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng; các sở, ngành đã nỗ lực

## TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

kinh tế lớn... Đánh giá tổng thể, ngành Nông nghiệp năm 2019 tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, vận hành theo cơ chế thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ mới là động lực chủ yếu tạo ra giá trị gia tăng và đổi mới mô hình tăng trưởng; mới trường đầu tư được cải thiện. Đã hoàn thành và vượt 3/4 chỉ tiêu, đó là: kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 41,3 tỷ USD, tăng du thương mại đạt 10,4 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM) 54%, có 111 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm

vụ xây dựng NTM. Chỉ tiêu đạt thấp là tăng trưởng GDP ngành 2,2%.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và một số địa phương cũng chỉ ra một số tồn tại, yếu kém và thách thức cần tập trung khắc phục trong thời gian tới đồng thời đưa ra giải pháp thực hiện mục tiêu năm 2020: phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP ngành đạt 2,8 - 3%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng khoảng 2,9 - 3,05%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt 59%, ít nhất 121 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt

chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2020. Về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, thời gian qua, thành phố đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới thành phố tập trung đẩy nghiêm túc, khách quan những công việc đã triển khai, từ đó có giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thông và qua các hội nghị về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội; kết quả đạt được trong

nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới... Để bảo đảm tiến độ Đại hội Đảng bộ thành phố diễn ra đúng kế hoạch, cần xây dựng kế hoạch thời gian đại hội chi tiết cho từng xã, phường; đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thành ủy viên phụ trách từng địa bàn; những nơi phức tạp thì phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách trực tiếp chỉ đạo. Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng ở địa phương dựa trên quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực trên hệ thống thông tin truyền thông và qua các hội nghị về kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

làm việc, phối hợp với nhà đầu tư trong việc nghiêm thi quyết toán công trình; các địa phương nơi có tuyến đường đi qua đã làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư.

Để công trình phát huy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình. Trong

thời gian tới, Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến. Các địa phương nơi có tuyến đường đi qua và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông trên tuyến đường, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện một số tồn tại nhỏ trên

và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thành phố sớm xây dựng kế hoạch chi tiết đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố, phân công, phân nhiệm cụ thể, báo cáo bằng văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố, cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án đề xuất gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/3/2020.

tuyến đường trong thời gian sớm nhất.

Dưới sự chứng kiến của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và bà Hoàng Thị Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh đã ký biên bản chuyển giao dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

phẩm chủ lực cấp tỉnh và nhóm sản phẩm OCOP. Khai thác và tận dụng tối lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, xây dựng và phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường xuất khẩu, với chuỗi giá trị toàn cầu; tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng NTM. Từng bước không chế được bệnh dịch tả lợn châu Phi; giải quyết dứt điểm việc gỡ “thẻ vàng” của EC đối với đánh bắt hải sản; xây dựng thể chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

cường kiểm tra các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn, phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Tăng cường đấu tranh chống gian lận thương mại, kiểm soát và ngăn chặn thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đề ATTP. Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát dịch nhằm phát hiện sớm dịch, bệnh và sự cố về ATTP, chủ động áp dụng các biện pháp can thiệp kịp thời.

**ĐỨC DŨNG**

### CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ THỊ HÀNH XONG 863 VIỆC VỚI GẦN 78 TỶ ĐỒNG

Năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Bình đã tích cực thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ, chú trọng phân loại xử lý án, tập trung xử lý án tín dụng ngân hàng, án trọng điểm. Theo kế hoạch, Chi cục phải thi hành án dân sự 1.385 việc, với trên 160 tỷ đồng; trong đó, có điều kiện thi hành 964 việc với trên 115,8 tỷ đồng. Hiện Chi cục đã giải quyết xong 863 việc với gần 78 tỷ đồng, đạt 82% về việc và 67% về tiền, tăng 0,9% về việc và tăng 33,5% về tiền so

với chỉ tiêu được giao. Một số vụ việc khó khăn, phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn, tồn đọng nhiều năm được thi hành dứt điểm như vụ Xí nghiệp Cơ khí Phương Đông, xử lý xong hơn 7 tỷ đồng có điều kiện trên tổng số phải thi hành hơn 23 tỷ đồng; vụ Công ty TNHH Trần Việt xử lý dứt điểm tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng; vụ Công ty TNHH Nam Dũng xử lý xong tài sản thế chấp trên địa bàn thu về hơn 2,5 tỷ đồng...

**MINH NGUYỆT**

## Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2019

### BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 6 PHÒNG ĐÓN NHẬN CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Chiều ngày 23/12, 6 phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được nhận chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gồm: Tổ chức - Hành chính; Kế hoạch tổng hợp; Quản lý chất lượng; Công nghệ thông tin; Điều dưỡng và Chỉ đạo tuyến. ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành. ISO 9001:2015 được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai từ đầu năm 2019 với 8 bước: xây dựng kế hoạch, họp hội đồng quản lý chất lượng, đánh giá thực tiễn, thực hành đạo tạo... nhằm hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân, xây dựng bệnh viện ngày càng vững mạnh.

Việc các phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò của Bệnh viện trong việc hòa nhập, tiếp cận phương pháp quản lý tiên tiến của quốc tế. Thời gian tới, các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ tiếp tục được triển khai, áp dụng tới các khoa, phòng trong Bệnh viện.

**HOÀNG LANH**

<b>THÔNG BÁO</b>
<b>TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LOẠI C VÀO LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019 - 2020</b>
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C (ngạch chuyên viên) vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình năm 2019 - 2020; cụ thể như sau:
<b>1. Vị trí, số lượng cần tuyển</b>
Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 02 chỉ tiêu (vị trí Chuyên viên nghiệp vụ).
- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 20/12/2019 đến hết ngày 21/01/2020.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Trụ sở của NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình - 6 Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
<b>2. Thời gian và hình thức tuyển dụng:</b>
- Thời gian: Dự kiến tổ chức thi vào quý I năm 2020 tại thành phố Hà Nội.
- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
Trên đây là tóm tắt thông tin tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại NHNN tỉnh Thái Bình năm 2019 - 2020. Thông tin chi tiết về vị trí, số lợng và chuyên ngành cần tuyển; Điều kiện chung; Ưu tiên trong tuyển dụng; Hồ sơ dự tuyển; Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; Thời gian và nội dung thi tuyển; Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức; Đăng tải thông tin xem chi tiết tại Thông báo tuyển dụng trong Mục Tuyển dụng, website của NHNN: www.sbv.gov.vn. Lưu ý: Thông báo tuyển dụng đăng trên website của NHNN là căn cứ duy nhất để thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
<b>NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH</b>

<b>THÔNG BÁO</b>
<b>về việc hướng dẫn sử dụng ấn chỉ mới hùy ấn chỉ cũ đến 0h ngày 01/01/2020</b>
“Căn cứ công văn số 3465/PJICO-TCKT-CV ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) về việc: “ Hướng dẫn sử dụng ấn chỉ mới. Hủy ấn chỉ cũ đến 0h ngày 01/01/2020”.
“Công ty Bảo hiểm PJICO Thái Bình trân trọng thông báo các loại GCN BH (theo danh sách dưới đây) cấp sau 0h ngày 01/01/2020 đều không có hiệu lực:
- GCN BH ô tô TNDS kết hợp TNNN và GCN BH xe máy kết hợp, có sery bắt đầu là “9.....” (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần “ Số ” trên GCN BH).
Vậy Công ty Bảo hiểm PJICO Thái Bình xin thông báo với tất cả các quý cơ quan, ban, ngành liên quan cùng khách hàng và đại lý được biết.
<i>Xin trân trọng cảm ơn!</i>
<b>CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO THÁI BÌNH</b>

## Danh sách các doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế đợt 12 năm 2019

STT	Tên Doanh nghiệp	Mã số thuế	Địa chỉ trụ sở	Tên người đại diện theo pháp luật	Số tiền thuế nợ	Ghi chú
1	Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Cơ khí Xây dựng Huy Long	1000396427	Nhà kho HTX Tự Tân, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	Bùi Quốc Huy	121,781,942	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
2	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quang Hương	1000909189	Nhà ông Cao Văn Lân, thôn Thọ Bi, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	Cao Xuân Quang	31,484,052	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
3	Công ty Cổ phần Xây dựng Vũ Thư	1000272319	Km 7, đường 10, khu Trung Hưng, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	Bùi Thanh Tùng	758,058,167	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
4	Công ty TNHH Tuấn Vang	1000734563	Thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	Phạm Bá Tuấn	14,500,466	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
5	Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Mạnh Quang	1001022294	Nhà bà Phạm Thị Thắm, thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	Lại Văn Mạnh	49,052,829	Đang thực hiện cưỡng chế tài khoản
6	Doanh nghiệp tư nhân Mai Minh	1000412333	Nhà ông Mai, thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình	Nguyễn Xuân Mai	7,712,000	Đang thực hiện cưỡng chế tài khoản
7	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Doanh nghiệp trẻ Vũ Thư	1001050855	Lô đất diện tích 5.331,9m <sup>2</sup> ; thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư	Đỗ Thị Phương	297,720,837	Đang thực hiện cưỡng chế tài khoản
8	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bắc Bình Phương	1001021406	Nhà ông Bắc, thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình	Phạm Xuân Bắc	72,487,699	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
9	Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư thương mại Hùng Mạnh	1001122041	Nhà ông Hùng, tổ 19, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình	Phạm Mạnh Hùng	134,905,172	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
10	Công ty TNHH Một thành viên Quỳnh Phong	1001103592	Nhà ông Đoàn Hữu Luân, thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông	Đoàn Hữu Luân	14,438,618	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
11	Công ty TNHH In Minh Hiếu	1001104349	Nhà ông Tuấn, thôn Nghĩa Chính, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình	Trần Trung Khiêm	14,390,406	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
12	Công ty Cổ phần Enco Industry 2	1001042205	Số 35, phố Nguyễn Danh Đồi, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình	Vũ Mạnh Cường	538,806,084	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
13	Công ty TNHH Xây dựng công trình Việt Thăng 201	1000265738	Thửa đất số 285, khu 3A, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình	Lê Văn Huỳnh	660,810,876	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
14	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hạnh Lâm	1001110832	Nhà ông Vinh, thôn Quang Trung, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	Nguyễn Quốc Vinh	169,150,212	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
15	Công ty TNHH May xuất khẩu Bình Lan	1000803873	Nhà ông Nguyễn Tiến Bình, thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình	Nguyễn Tiến Bình	831,203,978	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
16	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 27/8	1000399996	Thôn 2, Vũ Quý, Kiến Xương	Nguyễn Văn Quyết	460,198,612	Đài PTKX - Cục Thuế
17	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuyết Anh Thái Bình	1000887425	Nhà ông Nguyễn Minh Tuấn, thôn 3, xã Vũ Quý, Kiến Xương	Nguyễn Minh Tuấn	467,238,350	Đài PTKX - Cục Thuế
18	Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thảo	6200003993	Thôn Độc lập, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình	Lại Văn Thảo	138,756,585	Đài PTKX - Cục Thuế
19	Công ty TNHH May công nghiệp Quang Hưng	1001020547	Thôn Bình Sơn, xã Vũ Tây	Vũ Quang Chính	136,747,663	Đài PTKX - Cục Thuế
20	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Minh Quang Thái Bình	1000980921	Nhà ông Bùi Quang Hữu, xóm 4, Vũ Quý, Kiến Xương	Nguyễn Văn Quang	92,756,502	Đài PTKX - Cục Thuế

(*còn nữa*)

**CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH**

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG